

Để viết tốt hơn các em cần phải luyện tập chăm chỉ cũng như tham khảo thêm ở các bài văn mẫu Tả mưa xuân xứ Bắc lớp 7 tại chuyên trang của chúng tôi. Nó sẽ giúp các em có thêm nhiều kiến thức về Tả mưa xuân xứ Bắc lớp 7 ý nghĩa phong phú và những từ ngữ hay hơn để áp dụng vào bài làm của mình. Dưới đây là một số bài văn Tả mưa xuân xứ Bắc lớp 7 ngắn gọn, có ý nghĩa nhất được chia sẻ miễn phí, hỗ trợ các em ôn luyện hiệu quả. Mời các em học sinh cùng quý thầy cô tham khảo.

Bài văn mẫu Tả mưa xuân xứ Bắc số 1

Ở nước ta, khí hậu hai miền khác nhau rõ rệt. Miền Nam chỉ có hai mùa mưa, nắng. Miền Bắc có đủ bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Mùa nào cũng có mưa: mưa rào, mưa giông mùa hạ, mưa phùn mùa thu, mưa dầm mùa đông. Gần Tết Nguyên Đán, không khí ẩm dần lên. Những cơn mưa dầm gió bắc lạnh thấu xương ngớt hẳn, nhường chỗ cho mưa bụi, đó chính là mưa xuân đấy! So với các loại mưa khác, có lẽ mưa xuân êm đềm và gợi cảm hơn cả.



Mưa xuân rắc nhẹ trên mái tóc, vai áo, trên gương mặt tươi vui của khách du xuân, để lại cảm giác mát mẻ, trong lành. Dưới ánh nắng ban mai tinh khiết, mưa xuân đọng dọc theo nhánh lá trong giống như chuỗi ngọc lấp lánh bảy sắc cầu vồng. Mưa xuân đậu trên mạng nhện chằng trên vệ cỏ ven đường khiến chúng giống như những mảnh ren mỏng nhẹ sáng long lanh.

Nào, chúng ta hãy làm một cuộc du xuân quanh hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây hay ngược lên những làng hoa vùng Nghi Tàm, Quảng Bá, Nhật Tân... Mưa xuân lất phất bay, quang cảnh trời nước mang mang một màu cổ tích. Những hàng cây hoa sữa, cây com nguội, những mái phố nhấp nhô. Những con đường thấp thoáng bóng người xe qua lại.. đều nhạt nhòa, lãng đãng trong mưa. Trong vườn hoa, nụ đào, nụ hồng chúm chím sung sướng đón nhận mưa xuân, đợi lúc khoe hương, khoe sắc... Vạn vật lúc hiển hiện, lúc mơ hồ, đẹp như một bức tranh thủy mặc.

Dưới mưa xuân, muôn loài hoa bừng nở. Sau mùa đông dằng dặc, cỏ cây hoa lá có một chút lành lạnh của gió xuân, một chút ẩm ướt của mưa xuân, một chút âm ẩm của nắng xuân... đã lên mon morn và tỏa ngát hương thơm quyến rũ bướm ong. Mưa xuân đem đến cho mỗi nụ hoa, cành lá, ngọn cỏ.. dòng nhựa căng đầy sức sống. Mưa xuân khiến cho cảnh vật thiên nhiên trở nên đẹp đẽ làm mê đắm lòng người và dường như tâm trạng mỗi người đều rạo rức, xao xuyến lúc xuân sang.

Mùa đông đã hết, mùa xuân đã sang, trời vẫn chưa hết rét. Tục ngữ có câu: Tháng Giêng rét đài, tháng Hai rét lộc, tháng ba rét nàng Bân. Nhưng cái lạnh trong ngọn gió xuân hây hây và trong làn nắng xuân mới hé chỉ làm hồng thêm đôi má trẻ thơ. Trong không gian rời rợi sắc xuân, một sớm mai bình tĩnh dậy, ta đã thấy mưa xuân giăng giăng. Mưa xuân đến với con người và đất trời thật êm đềm, lãng lã. Mưa xuân bao phủ vạn vật trong một màn sương khói huyền ảo kết bằng muôn vạn bụi nước li ti màu trắng đục, bay vãn vơ trong gió nhẹ.

Không gì thú vị bằng được đi dạo cùng người thân hoặc bạn bè dưới mưa xuân. Tâm hồn ta lâng lâng thanh thản và tràn ngập một niềm vui, niềm tin vào những điều tốt lành. Mùa xuân khởi đầu cho một năm và nói đến mùa xuân thì không thể không nhắc đến mưa xuân và hoa đào – những thứ góp phần tạo nên vẻ đẹp của mùa xuân đất Bắc thân yêu!

Bài văn mẫu Tả mưa xuân xứ Bắc số 2

Mùa xuân thường gắn liền với những cơn mưa mùa xuân phảng phất, trong cái không khí tràn trề của nhựa sống. Những cơn mưa xuân là phép diệu kì mang đến sự sống cho muôn nơi, làm cho những cành cây khẳng khiu, tro trọi nảy mầm những chiếc lá xanh tươi, làm cho trăm hoa đua nở, làm cho lòng người cũng náo nức vui tươi một niềm vui của sự đổi mới, của một sức sống tràn trề. Những cơn mưa mùa xuân trên đất Bắc lại có những nét đặc trưng riêng biệt so với các vùng miền khác trong cả nước.

Cơn mưa mùa xuân ở đất Bắc luôn mang dáng vẻ tha thướt của nàng xuân, những cơn mưa nhẹ, những làn gió xuân thổi mỏng man làm cho lòng người dạo rục. Mưa xuân gọi sức sống về cho vạn vật, cho con người xứ Bắc, cũng là dấu hiệu nhắc nhở con người về một mùa xuân nữa lại đến. Cơn mưa xuân đối với tôi là một hiện tượng thật đặc biệt, cũng rất đẹp và kì vĩ, cơn mưa xuân cũng rất khác với những cơn mưa dào mùa hạ, những cơn mưa nặng hạt của mùa đông

Cơn mưa mùa xuân mang đến những hơi nước ẩm ướt, đó là nhựa sống cho những mầm cây non, nó cũng làm cho lòng người trở nên nhạy cảm, tinh tế hơn đối với từng bước đi của tự nhiên đất trời. Chẳng những vậy mà những thi nhân thường có xúc cảm đặc biệt mà sáng tác lên những vần thơ hay về mùa xuân, về những cơn mưa xuân bất chợt, đó là những rung động của tâm hồn trước những đổi thay của đất trời. Nhà thơ Toàn Tâm Hòa trong bài thơ “Thấy giọt mưa xuân” đã thể hiện được niềm xúc động như sau:

“Anh dường như thấy những giọt mưa xuân

Đã len qua những con phố nhỏ

Góc phố rộn ràng nơi em qua đó

Bước chân nhịp nhàng chạm ngõ nhà anh”

Mưa xuân trên những góc phố nhỏ, trên những ngọn cây cao, mưa rơi lất phất trên những mái nhà ngói bám màu của rêu phong, đó đều là những cảnh tượng thật đẹp mà những cơn mưa mùa xuân mang lại. Ở miền Bắc, cứ vào mùa xuân thì con người lại náo nức những niềm vui khó tả, bởi đây là mùa của xum vầy hạnh phúc, dưới những cơn mưa mùa xuân, những người thân yêu trong gia đình cùng nhau ăn một bữa ăn thân mật, ấm cúng thì không còn gì tuyệt vời hơn.

Cơn mưa mùa xuân tuyệt vời ở chỗ nó chỉ làm đọng lại những giọt sương, những cơn mưa bay cũng chỉ làm ướt bờ mi run, ướt làn tóc rối. Những cơn mưa có thể gọi lên trong mỗi con người những cảm xúc yêu thương chan chứa, cái se lạnh mà cơn mưa mang lại như thấp lên ngọn lửa ấm áp trong tâm hồn nếu như chúng ta được đón nhận những cơn mưa ấy bên cạnh những người mà ta hằng yêu thương.

Mưa xuân là viên thần dược làm hồi sinh mọi cảnh sắc, khung cảnh mùa xuân đẹp hơn, tươi mới hơn bởi cảnh sắc của vạn vật được đâm chồi nảy lộc, trăm hoa đua sắc thắm... Và có được nhựa

sống của mùa xuân đó thì không thể không kể đến những cơn mưa xuân, mưa xuân như kéo cả sự sống về cho đất trời, khoác lên mình của thiên nhiên một bộ quần áo rực rỡ, man màu của sự sống tràn trề. Nhà thơ Hoàng Nguyên trong bài thơ “Mưa xuân” cũng đã thể hiện được sự xúc động trước cảnh sắc tươi đẹp của thiên nhiên khi mưa xuân kéo đến:

“Trời xuân nhẹ nhẹ thổi

Mưa xuân phơn phớt bay

Trái tim đang cần cối

Bồng nảy nụ đâm chồi”

Mưa xuân xứ Bắc sở dĩ trở nên đặc biệt đối với những con người Miền Bắc, bởi nó được diễn ra trên quê hương của những người miền Bắc, được người miền Bắc đón nhận bằng tất cả niềm hi vọng và niềm mong mỏi đón chờ. Tình yêu thương được nảy sinh từ chính những cái gần gũi, thân quen nhất đối với cuộc sống của chúng ta. Và có lẽ cơn mưa xuân cũng là một sự quen thuộc, gắn bó với nhận thức của con người miền Bắc mỗi khi mùa xuân về.

Mùa xuân là mùa tươi đẹp nhất trong một năm, những cơn mưa xuân mang lại sức sống căng tràn cho cảnh vật, cho lòng người. Những cơn mưa xuân xứ Bắc thi vị, lãng mạn như chính khung cảnh tươi đẹp của ngày xuân. Mưa xuân cũng là một nguồn cảm hứng bất tận cho những thi nhân trong sáng tạo ra những tác phẩm hay và độc đáo.

Bài văn mẫu Tả mưa xuân xứ Bắc số 3

Miền Bắc có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, mỗi mùa lại mang một đặc điểm riêng khác biệt. Những cơn mưa theo mùa cũng vì đó mà chẳng giống nhau. Nhưng nhắc đến mưa, chắc hẳn ai cũng yêu những cơn mưa xuân hơn cả.

Những hạt mưa mùa xuân mỏng tang, nhỏ xíu may mắn rơi xuống không gian Mưa rơi lất phất, nghiêng nghiêng như muốn làm chệnh vênh cả không gian ướt nhoè. Mưa xuân khác mưa hè ở điểm đó, mưa mùa hạ là mưa rào, hạt mưa lẩn, ào ào thô bạo rọi thẳng xuống mặt đất. Mưa xuân cũng khác hẳn mưa phùn gió bắc mùa đông, nó mang theo hơi ẩm cùng tiết trời ấm áp quyện trong gió chứ không phải những mũi kim châm tê tái da người. Những đợt mưa xuân rơi vội

vàng nhưng không làm ướt áo của những người đang lang thang trên phố. Cũng bởi thế, mưa xuân không làm con ngõ đọng nước như mưa rào mùa hạ mà chỉ ẩm ướt, nhớp nháp bám dính vào gót dép. Tôi khẽ ngửa mặt lên trời để mặc cho hạt mưa lấm tẩm rơi trên mặt, buồn buồn như có hàng chục cậu bé con đang nhảy nhót trên da vậy.

Mưa xuân không ào ạt, sôi nổi, nó chỉ lất phất nhưng dai dẳng từ ngày này qua ngày khác, có khi đến hàng tuần liền vẫn không thôi. Nếu mưa phùn mùa đông khiến ta có cảm giác mọi vật xung quanh đang gồng co nhỏ lại để trốn cái lạnh khắc nghiệt thì mưa xuân lại kêu gọi vạn vật lột bỏ cái vỏ thô cứng. Trên cây, từng chồi non bắt đầu nhú ra, nõn nà mon mơn. Ngoài đồng, dẫu vẫn đang ngày Tết nhưng các cô bác nông dân đã ra đồng để "tranh thủ" điều kì diệu mà mưa xuân mang lại. Những bãi mạ xanh rờn, những hàng lúa đều tăm tắp cứ dần lấp kín thửa ruộng. Nhìn những hạt mưa xinh xắn kết tụ trên nhành lá, lòng người ai cũng mơ màng nghĩ đến ngày mai ruộng đồng sẽ xanh mướt màu xanh của lúa dậy thì con gái. Chỉ riêng một điều ít ai để ý: trên mái tóc của mẹ, trên mái tóc của cha, hạt mưa xuân lấm tẩm như những hạt muối tiêu gọi những sợi bạc lên màu.

Mưa mùa xuân mong manh, dịu dàng mà mang trong mình sức mạnh thật kì diệu. Ta yêu mưa xuân có lẽ cũng bởi những điều đó.

Bài văn mẫu Tả mưa xuân xứ Bắc số 4

Không giống mùa hè với những cơn mưa rào mạnh mẽ, không giống như mùa đông với những cơn mưa giá lạnh, mùa xuân đến đem theo những làn gió tươi mát cùng cơn mưa xuân dịu nhẹ.

“Mưa xuân nhẹ nhẹ

Trên mái tóc em

Như hạt sương đêm

Đậu trên cành lá

Nghiêng nghiêng bên má

Chào đón mưa rơi

Em ngẩng nhìn trời

Xuân sang đẹp quá”

Những cơn mưa phùn là hình ảnh quen thuộc của mỗi mùa xuân, nó đem đến cho lòng người sự thoải mái nhẹ nhàng trong không khí giao mùa háo hức. Xuân đến với những sự tốt tươi của cây cỏ, sự xanh mát của khí trời, sự trong xanh của những đám mây. Mùa xuân với tiếng chim hót ca rộn ràng với tiếng riu rít của hoa lá cỏ cành đang reo vui chào đón năm mới luôn làm lòng người trở nên háo hức. Đi dạo phố dưới những cơn mưa xuân nhẹ nhàng là thích nhất, người ta không lo bị ướt nhep cả người, cũng không cần phải dùng ô vì mưa xuân chỉ thoáng qua đọng lên vai áo người đi đường những giọt sương bé tẹo mà đáng yêu. Giao thừa năm nay vào đúng khoảnh khắc của một cơn mưa xuân, không khí ngày tết tràn ngập trong hương xuân lúc ấy thật trọn vẹn. Mâm cúng của gia đình đã chuẩn bị xong, mọi người đang nao nức đếm ngược thời gian đến giao thừa, mùi nhang, mùi hương xuân đang hòa quện vào nhau, cái mùi đặc trưng của khí xuân đã lan tỏa khắp các ngõ ngách, con đường. Mọi người cùng chúc cho nhau những lời chúc bình an nhất và trong không khí nôn nao ấy thì cái đặc trưng nhất của mùa xuân – mưa xuân như hiểu được lòng người đã rơi xuống lát phát, tạo nên một không khí càng ngập tràn sắc xuân.

Mưa xuân rơi nhẹ nhẹ như chính cái tính cách của nó, không ồn ào, náo nhiệt như những cơn mưa mùa hè, không dai dẳng và giá lạnh như những cơn mưa mùa đông. Những hạt mưa xuân nhỏ xíu rơi lát phát, từng hạt mưa rơi nghiêng nghiêng trong lành làm dịu không gian xung quanh. Mưa xuân nhẹ nhàng nhưng lại có sức mạnh khiến con người và sự vật trở nên tươi mát. Trên những cánh lá xanh của cây cỏ vẫn còn đọng lại những giọt mưa xuân, nhiều giọt cứ lần lượt tích tụ vào với nhau tạo thành những giọt nước trong vắt đến tinh khôi. Giao thừa thiếu vắng mưa xuân thì đúng là thiếu vắng đi cái không khí của ngày tết. Mưa xuân đọng trên làn tóc đen của mẹ, từng giọt, từng giọt nhỏ li ti lấp lánh thật đáng yêu. Mưa xuân không có mùi nhưng nó lại làm dậy mùi thơm đặc trưng của ngày tết, dường như không chỉ con người mà cảnh vật xung quanh cũng đang cố vươn mình đón lấy những giọt mưa xuân lưu lại cái khoảnh khắc của đất trời ban cho.

Mùa xuân đã là khác biệt vì thế nên mưa xuân cũng độc đáo, mọi người không phải nhanh chóng đi thu dọn quần áo đang phơi vì sợ ướt như mùa hè, cũng không cần lo lằng quần áo một tuần vẫn chưa khô vào tiết trời mùa đông. Mưa xuân có lẽ là cơn mưa duy nhất đem đến sự yên bình

cho con người. Những khi có mưa xuân thì tiết trời luôn trong xanh thoáng mát chứ không hề âm u, mịt mù. Vào buổi tối giao thừa này, cảnh đào trước nhà em đang rung rinh trước gió đón nhận những cơn mưa xuân với một niềm hân hoan, ríu rít. Thiếu mưa xuân sẽ thiếu cả cái vị đặc trưng của ngày tết. Được ngắm mưa xuân rơi lất phất ngoài trời hòa quyện cùng với những bài hát chào xuân thật là đặc biệt. Xuân sang rộn ràng, mưa xuân lại càng đáng mến hơn bao giờ hết. Khi tiếng mọi người đếm ngược thời khắc giao thời vang lên, khi tiếng pháo hoa đầu tiên cất vang bầu trời là lúc mưa xuân tràn ngập trong niềm vui hân hoan nhất. Mưa thì không biết nói, nhưng mưa xuân, bằng tính cách dịu dàng e lệ của nó đã len lỏi vào từng ngõ ngách để cùng chung vui với mọi người. Có lẽ mưa xuân chính là món quà đặc biệt nhất của bầu trời đem lại cho con người.

Người ta hay so sánh mưa xuân với sự dịu dàng của người thiếu nữ, chỉ nhìn ngắm thôi cũng thấy yêu đời rồi. Mưa xuân đâu chỉ len lỏi vào các góc ngách con phố vào dịp xuân về mà mưa xuân còn đi vào lòng người và hiện hữu trên những trang thơ về mùa xuân, về sự tốt tươi của đất trời. Mưa xuân đến điểm xuyết cho cuộc đời không khí của sự tươi mới, mưa xuân như một thiên thần ban phát sự tốt tươi cho cây cỏ, sự yên bình cho lòng người.